

Khóa 14 - Nhân Vị
61 Năm Hội Ngộ
(7/2/1957 - 11/3/2018)



Lễ chào cờ và một phút mặc niệm dành cho những người đã khuất, vào đầu buổi lễ.



Các vị Niên Trưởng trên bàn danh dự. (Ngồi giữa là Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh.)



Một hình ảnh kỷ niệm của những người bạn đã cùng nhau gắn bó trong 61 năm.



Các CSVSQ và gia đình đang chụp chung một tấm hình lưu niệm trước dạ tiệc. (Trái cùng là CSVSQ Cao Xuân Lê và phu nhân.

Khóa 17 - Lê Lai
55 Năm Tốt Nghiệp
(11/11/1960 - 31/3/2018)



Các CSVSQ Võ Ý, Trưởng Ban Tổ Chức, và Hoàng Đình Ngoạn đang nghiêm chỉnh đứng chào cờ (từ phải).



Các CSVSQ, có những đóng góp tích cực cho khóa, được CSVSQ Nguyễn Quang Trung, đại diện khóa, trao bằng kỷ niệm.



*Một ảnh lưu niệm của Khóa 17 với Khóa 15 và 18.
(CSVSQ Lý Văn Mạo, K15 đứng thứ hai từ trái.)*



*Các phu nhân thuộc K 17 đang trình bày hàng chữ “K17 Vô Bị
Quốc Gia Việt Nam” trong một màn văn nghệ.*



Các CSVSQ Nam Sinh Tín và Nguyễn Văn Dục.



Khóa 17 và Nam California đang trình diễn một bài hợp ca.

KHÓA 18 BÙI NGUYÊN NGÃI

56 Năm Hội Ngộ

(23/11/1961 - 11/11/2017)



Nghi lễ chào cờ trước khi bước vào dạ tiệc, do các CSVSQ Nam California phục trách.



Các SVSQ có những đóng góp tích cực cho khóa đang được CSVSQ đại diện khóa, trao vật kỷ niệm.



Một hình ảnh đáng nhớ của các CSVSQ Khóa 18 và gia đình



*Tổng Đoàn TTNDH
(Các cô Christina Cao và Tammy Huỳnh - Đứng giữa từ trái)*



*Một hình ảnh đáng nhớ của các CSVSQ Khóa 18 và gia đình.
(Từ phải là các CSVSQ Bùi Văn Miều, Nguyễn Văn Huế.)*



Ban hợp ca của các phu nhân Khóa 18 trong một tiết mục văn nghệ.

TÌNH VÕ BỊ

Nguyễn Thị Diễm Nga, k17/2

Bố ơi, hôm qua con đưa mẹ đi dự lễ “Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Mãn Khoá Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Khoá 17”, để đại diện bố họp mặt với các bạn bè cùng khoá.

Từ trước đến giờ, con đã vô cùng hãnh diện rằng bố mình là một sĩ quan được đào tạo từ trường Võ Bị Đà Lạt, nhưng con chưa từng có dịp được cùng bố gặp gỡ tất cả các bạn bè đồng môn trong khoá “Lê Lai” và Đại gia đình Võ Bị. Con cũng chưa được nghe



Diễm Nga, 17/2 và Christina, 14/2 trong buổi hội ngộ của Khoá 17 tại Nam California, Hoa Kỳ (2 người đứng giữa từ phải)

các thầy của bố, các bạn bè của bố cùng ôn lại, kể lại những kỷ niệm hào hùng và thân yêu từng một thời gắn bó cùng nhau - như những gì con đã được chứng kiến ngày hôm qua!

Dù rằng cuộc đời binh nghiệp của bố và các bác, các chú đã “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”, nhưng tấm lòng và nhất là cái “tình” đối với nhau lúc nào cũng như bát nước đầy!

Từ những món quà nhỏ giúp đỡ hàng năm khi gia đình mình còn cơ cực ở Việt Nam... Từ những ngày đầu khi gia

đình mình đặt chân đến Mỹ theo diện H.O (1991) - cho đến lúc bố ngã bệnh và ra đi..., lúc nào cũng có những gương mặt, những bàn tay của các bác, các chú đồng môn của bố yêu thương giúp đỡ, vỗ về, và an ủi. Con xin mượn đôi dòng này để được chân thành cảm tạ!

Con tự hào về bố, về tình yêu của một chiến binh tận tụy và gắn bó với vận mệnh đất nước cho đến giờ phút cuối.

Con tự hào về tinh thần quả cảm, đức tính thanh liêm và chính trực của bố đã được hun đúc và tôi luyện từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

...Nhưng tự hào và hãnh diện nhất là con được chứng kiến và ghi nhận được cái “tình” mà những người đồng môn dành cho nhau, qua Lễ Tưởng Niệm Đồng Môn K17 đã nằm xuống. Mẹ đã ngắn lẹ trong ánh nền lung linh. Con tin chắc là anh linh của Bố cũng đã cảm thấy được điều kỳ diệu: “Tình Võ Bị” bất diệt!

(Hậu duệ của “Cùi 17” Nguyễn Tiến Đức - theo cách gọi di dõm của bác Nam Sinh Tín, một đồng môn của bố - ghi lại cảm xúc của mình về ngày họp mặt 3/31/2018)

Các phu nhân của Khóa 17 tham dự đại hội. (Chị Nam Sinh Tín đứng thứ, ba từ trái.)

